




สรุปข่าว สร.


ประจำวัน

13 กรกฎาคม 2565





ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ สยามรัฐ)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สร. พอใจนโยบายกัญชาเป็นรูปธรรม ประชาชนเข้าใจเป้าหมาย เป็นไปเพื่อการแพทย์ เตือนสายเมา ผิดกฎหมาย มีโทษจำ ปรับ เผยนโยบายเลือกตั้งรอบหน้า ต้องใหม่ ปัง ประชาชนได้ประโยชน์ ที่สำคัญทำได้จริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ มติชน สยามรัฐ</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สร. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ครั้งที่ 2/2565 ว่า ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการ 6 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้พืชกัญชากัญชง ได้แก่ คณะกรรมการด้านการแพทย์และบำบัดฟื้นฟู ด้านการให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบทางสังคม ด้านการผลิตทางเกษตรกรรม ด้านการป้องกันการลักลอบนำเข้าการผลิตที่ผิดกฎหมาย ด้านกฎหมาย และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ บูรณาการการทำงานได้อย่างครอบคลุม ติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนร่วมกัน</p> <p>ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ....ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา จำเป็นต้องมีกลไกการดำเนินงานที่รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้ความเข้าใจและให้คำแนะนำแก่ประชาชน รวมทั้งวางมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ซึ่งจากผลสำรวจการรับรู้ข้อมูลประเด็นกัญชาของประชาชน ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-6ก.ค.2565 พบว่า ประชาชนมีความรู้ในเชิงบวก 12% ความคิดเห็นทั่วไป 52% และ ความคิดเห็นเชิงลบ 36%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, thailandplus) ทีวี (3, 5, TNN, NBT, springnews)</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ชนะสงคราม และ เทศกิจเขตพระนคร กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบันเทิงในการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง ที่บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร ทั้งนี้ พบ 1 ร้านที่ขายเครื่องดื่มและขนมที่มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงจัดพื้นที่สำหรับการสูดดม กัญชาที่เข้าไปทำ ความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้าน ครอบอยู่ในขอบเขตและไม่เปิดเผยเกินไป ซึ่งทางผู้ประกอบการรับจะนำไปปฏิบัติต่อไป</p> <p>ส่วนกรณีที่พบการขายกัญชาในรูปแบบสูดดมที่ถนนนิมมานเหมินท์ จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความ ดำเนินคดีแล้ว ขอย้ำว่าการปลดล็อกกัญชายังคงใช้เพื่อการแพทย์ และสร้างรายได้เป็นพืชเศรษฐกิจ ไม่ส่งเสริมให้ใช้ สูดดม และได้จัดทำหนังสือชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำรับยาแผนไทยของชาติ ที่เข้าด้วย กัญชา ฉบับแรกของประเทศไทย ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-อย.ได้รายงานสถิติการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ปลูกกัญ ฦ เวลา 07.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มีจำนวนการ ลงทะเบียนแล้ว 991,919 คน แบ่งเป็นออกไปรับจดแจ้งกัญชา 960,864 ใบ ออกใบรับจดแจ้งกัญชง 31,056 ใบ และมีจำนวน เข้าใช้งานระบบ 43,829,723 ครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... โโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทางพรรคสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น แต่ในข้อเท็จจริงยังพบการใช้เพื่อการสูดดม การสูดดม นั้นตนจะนำข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นไปพิจารณาออกกฎหมายให้เกิดการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เดือน ส.ค.นี้ ระหว่างนี้จะผลักดันการออกประกาศกระทรวงต่าง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ และกำลังเดินหน้า เพื่อให้นโยบายของพรรค เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด #กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ One Stop Service กัญชา กัญชง และกระท่อม ที่ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พืชสกุล กัญชา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัวโครงการ "แจกกัญชา กัญชง ล้านต้น สู่ครัวเรือน โดยได้เริ่มเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนรับ กล้าพันธุ์กัญชาพันธุ์ดีแล้ว ครัวเรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของรัฐบาล หรือประมาณ 500,000 ครัวเรือน ซึ่งพันธุ์ ที่แจกหลักๆ คือพันธุ์อิสระ 01 พัฒนาพันธุ์ โดยกรมการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร จะแจกได้เดือนละ 1-2 แสนต้น และผู้ลงทะเบียนจะได้รับต้นกัญชา หลังจากลงทะเบียนประมาณ 30 วัน สำหรับ กทม. และปริมณฑล ลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ หรือผ่านระบบออนไลน์</p> <p>2.ควบคุมกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า</p> <p>-สสส. ร่วมกับ ออย. จัดเวทีเสวนาเรื่อง "อาหารและขนมผสมกัญชาใกล้มีเอ็ดก ห้าม หรือ ให้" โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า แม้ตัวกัญชาจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่หากใช้ไม่ถูกวิธีก็มีโทษและผลข้างเคียงต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงต้องเร่งสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกัญชาที่ถูกต้อง ซึ่ง สสส. เป็น 1 หนึ่งใน 8 หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมใช้กัญชา กัญชง เพื่อดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจและไม่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม</p> <p>-ศ.นพ.วรวิทย์ เขยประเสริฐ กุมารแพทย์เฉพาะทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก เจ้าของเพจ "เลี้ยงลูกตามใจหมอ" กล่าวว่า กัญชาทางการแพทย์กับเด็ก ปัจจุบันใช้ในโรคลมชักชนิดรักษายาก ภายใต้การดูแลของแพทย์ และใช้ในกรณีที่ใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วไม่ได้ผล ส่วนการรักษาโรคมะเร็งยังไม่มีข้อบ่งชี้ใช้ในเด็ก ดังนั้นการใช้กัญชาในเด็กยังอยู่ในวงแคบมาก สิ่งกังวลคือการได้รับกัญชาโดยบังเอิญจากขนม เครื่องดื่ม และมีการใช้เพื่อสันทนาการ ดังนั้นในฐานะกุมารแพทย์จึงอยากให้ผู้ปกครอง และสังคมไทย ช่วยปกป้องสมองเด็กจากกัญชาให้ได้ โดยไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ทุกรูปแบบ</p> <p>- ภก.วรสุตา ยูงทอง ผอ.กองอาหาร ออย. กล่าวว่า ออย.ได้หารือสมาคมผู้ค้าปลีกเพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา โดยขอให้จัดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมแยกออกจากสินค้าทั่วไป หรือจัดพื้นที่การจำหน่ายที่จำกัดอายุผู้ซื้อ 20 ปี ขึ้นไป ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลขสารบบ มีเครื่องหมาย ออย. มีฉลากอาหาร มีค่าเตือน ค่าแนะนำอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคกัญชาในปริมาณเหมาะสมและปลอดภัยของผู้บริโภค ขอให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน อ่านฉลากอาหารก่อนบริโภคทุกครั้ง ไม่ควรบริโภคกัญชาเกิน 2 เมนู หรือ หน่วยบริโภค เช่น น้ำดื่มไม่เกิน 2 ขวด คุกกี้ไม่เกิน 2 ชิ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นห่วงอาหารบางประเภทที่ไม่มีฉลาก ผู้บริโภคต้องระมัดระวัง ควรเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่มีฉลากชัดเจนเท่านั้น</p> <p>-นายจิระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการควบคุมการใช้สมุนไพรกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis กำหนดแนวทางปฏิบัติ โดยห้ามมิให้ประชาชนทั่วไป ผู้มารับบริการ และบุคลากรใช้, จำหน่าย หรือดื่มกิน กัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis เพื่อสันทนาการในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด กำชับผู้บริหารทุกคนกำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-เครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนด้านภัยยาเสพติด ออกจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องให้ปิดภาวะสุญญากาศนี้ โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ชะลอการบังคับใช้การปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอ หรือให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่ใช้ในทางการแพทย์ได้ เหมือนมอร์ฟีนหรือออก พ.ร.ก.กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดจนกว่าจะมี พ.ร.บ.กัญชาออกมาบังคับใช้</p> <p>3.เอื้อประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, mcot, topnews, ch7, ch3)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง กรณีที่บางสื่อบางเผยแพร่ข้อมูลว่าตนมีบริษัทลูกในเครือซิโน-ไทยลงทุนในธุรกิจกัญชง ก่อนที่จะกฎหมายจะบังคับใช้ว่า ยืนยันว่าไม่ใช่ซิโน-ไทย และตนไม่ได้มีส่วนกับบริษัทซิโน-ไทยฯ มา 20 กว่าปีแล้ว บริษัทดังกล่าวเป็นของน้องชาย แบ่งไว้ชัดเจนตั้งแต่สมัยก่อนมาเข้าการเมือง และตนไม่ได้เจอน้องมานานแล้ว ทั้งนี้บริษัทของเขาทำธุรกิจกัญชง ไม่ใช่กัญชา และใบอนุญาตหมดไปก่อนเรื่องกัญชาปลดล็อก และพอมิเรื่องวิจารณ์เข้ามาก็เลิกทำไปแล้ว</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 13 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,391 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,550,924 ราย เสียชีวิต 25 ราย เสียชีวิตสะสม 30,907 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,901 ราย รักษาหายสะสม 4,495,935 ราย ยังรักษาอยู่ 24,082 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 562,699,244 (+824,990) ราย 6,376,439 (+1,430) ราย รักษาหาย 535,299,866 (+700,860) ราย</p>	-
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เป็นห่วงวันหยุดยาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามกีฬา) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, thaigov)</p> <p>- นายกรัฐมนตรีและ รรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังประชุม ครม. ถึงการเดินทางช่วงวันหยุดยาวทางศาสนา ว่า ขอขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานหนักเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ในถิ่นทุรกันดาร ขอให้ดูแลประชาชนที่มีแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ต้องไม่ประมาท เดินทางไป-กลับ โดยสวัสดิภาพ และปลอดภัยจากจากโควิด ส่วนการเตรียมพร้อมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ BA.4- BA.5 นั้น วันนี้ได้หารือกับทีมแพทย์ สธ. ซึ่งมีการติดเชื้อง่าย แพร่เร็วแต่อาการไม่หนักมาก โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน ความเสี่ยงจะลดลงมาก ส่วนที่เริ่มมีความกังวลอัตราการครองเตียง รัฐบาลเตรียมความพร้อม หากไม่เพียงพอก็จัดตั้ง รพ.สนามได้</p> <p>ด้าน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกาหังไยประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค.นี้ รวมทั้งรวมกลุ่มทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขอให้สังเกตอาการ ประเมินตนเองก่อนออกเดินทางหรือร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด 19 เน้นสวมหน้ากากเว้นระยะห่าง ล้างมือ ส่วนสถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ยังขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ทั้งนี้ นายกา มอบหมาย สธ.เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ยืนยันระบบ สธ.ทั่วประเทศ มีความพร้อมรองรับทุกระดับสถานการณ์</p> <p>2. นายชวนติดโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv., amarintv., tnnthailand, pptvhd36)</p> <p>-นพ.สุกิจ อัลโลปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงอาการป่วยของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ค. นายชวนเดินทางกลับจาก จ.ตรัง และเข้าทำงานที่รัฐสภาในช่วงบ่ายมีอาการเจ็บคอ จึงให้สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาดูแล ปรากฏว่าไม่มีไข้ แต่มีอาการอ่อนเพลีย จึงได้กลับบ้านในตอนเย็น จนเช้าวันเดียวกันนี้ นายชวนตรวจเอทีเคด้วยตัวเองขึ้น 2 ซีด เข้ารักษาที่ รพ.รามธิบดี แพทย์วินิจฉัยให้พักรักษาอาการ 3 วัน เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ.</p> <p>3. การรักษา/ การจัดซื้อยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนยาโมลนูพิราเวียร์ และยาแพกซ์โลวิด ที่ใช้รักษาโควิด19 นั้น ยังขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉินเช่นเดียวกับทั่วโลก แต่เมื่อยาได้ขึ้นทะเบียนจาก ออย. แล้ว สถานพยาบาลเอกชนสามารถจัดซื้อยาดังกล่าวมาใช้รักษาผู้ป่วยได้ หากบริษัทผู้ผลิตมียาที่ขายให้ได้ อย่างไรก็ตาม การส่งจ่ายยาดังกล่าว ของสถานพยาบาลให้ผู้ป่วยโควิด ต้องเป็นไปตามแนวทางการรักษาที่ออกโดยกรมการแพทย์ สธ.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ch7)</p> <p>- กรมการแพทย์ได้เผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 24 วันที่ 11 ก.ค. 2565 โดยปรับลำดับการให้ยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอื่นแนวทางการให้ยายังเป็นไปตามเดิม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- จากกรณีที่ รพ.เอกชน บางแห่งออกแพ็คเกจรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยระบุให้เลือกรูปแบบการรักษาและ มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน อาทิ ยาฟาวิพิราเวียร์ ครบโดส 5 เม็ด ราคา 2,900 บาท หรือยาฟาวิพิราเวียร์แบบครบโดสกับปรอทและเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ราคา 3,000 บาท หรือยาโมลนูพิราเวียร์ 20-30 เม็ด ราคา 5,700 บาท เป็นต้น ซึ่งอธิบดีกรมสบส. ระบุว่า สามารถดำเนินการได้ แต่จะต้องเป็นยาที่รพ.เอกชนจัดซื้อมาเอง ไม่ใช่ยาที่รัฐจัดให้ไปเพื่อใช้ในการรักษาฟรีให้กับประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, สยามกีฬา</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่องการรักษาตนเองเป็นขั้นเป็นตอนแบบเร็วสุด หากพบ.เต็ม ขั้นที่ 1.ฟ้าทะลายโจรรับประทานครบ 5 วัน ทันทีที่มีอาการ (2 ชด อาจยังไม่ขึ้น) ขั้นที่ 2.อาการเอาไม่อยู่ภายใน 2 วัน 2.1 ความอึดตัว ออกซิเจนยังมากกว่า 96% หลังเดิน 6 นาที เปลี่ยนเป็นโมลนูพิราเวียร์ หรือฟาวิพิราเวียร์ ซื้อที่ร้านยาให้ญาติไป เพื่อสำแดงตัวตนเข้าระบบ ดึงว่าไป รพ.เอง เพราะต้องเดินทาง อาจแพร่เชื้อ และใช้เวลานานที่ รพ. กว่าจะแจ้งประเมิน 2.2 ความอึดตัวออกซิเจน ไม่ถึง 96% หลังเดิน 6 นาที หรือมีอาการระบบต่างๆ ไม่จำเป็นต้องปอดเริ่มไม่ไหว ติดต่อขอความช่วยเหลือไป รพ.ด่วน ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยตนเองไม่ให้เป็นการมากกักระบบและรพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ch7</p> <p>-เพจ Drama-addict แจ้งเตือนไปยังผู้ป่วยติดเชื้อโควิดและหายารักษา ระวังตอนนี้มีพวกประกาศขายยาโมลนูพิลาเวียร์ในสื่อออนไลน์เยอะมาก โดยอ้างว่าเป็นยานำเข้าจากประเทศอินเดีย แต่มีการรายงานเคสจากต่างประเทศ ซึ่งพบยาปลอมอ้างว่าผลิตจากอินเดียหรือเวียดนาม แต่เป็นยาปลอม ฉลากปลอม คนใช้ซื้อไปกิน ดับฟัง ไตพัง ปางตายกันเลย อย่าไปซื้อออนไลน์ ต้องให้หมอและเภสัชเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : twitter</p> <p>-นายจตุรงค์ ฉายแสง @chaturon ทวิตว่า ที่นายกฯ บอกว่า “ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจร ฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ หรือแพ็คเกจโควิด นายกฯ ยืนยันว่า ระบบสาธารณสุขไทย มีเวชภัณฑ์เพียงพอสำหรับดูแลประชาชน” ไม่ทราบใครเขียนมาให้อ่าน โมลนูพิราเวียร์ กว่าระบบจะจ่ายได้ ยุ่งยากและเสียเวลา บ่อยครั้งที่มักมีการอธิบายว่าต้องรอให้เห็นว่าอาการหนักเสียก่อน คนเขารู้ว่ายาโมลนูพิราเวียร์ดีกว่ายาที่จะจ่ายให้เขา เขาก็ค้นหาซื้อกันเอง ก็มีตั้งแต่กล่องละ 2,000 ไปจนถึง 3,000 บาท บางคนเจอแพงกว่านั้นอีกเยอะ ส่วนแพ็คเกจโควิด ไม่มีจ่ายในระบบ ถ้าจะหากซื้อจากเอกชน ก็อาจจะซื้อได้ในราคากล่องละ 15,000-30,000 บาท ทั้งๆ ที่ในสหรัฐเป็นยาที่รัฐบาลกำลังสนับสนุนให้ใช้แบบตรวจเจอก็ใช้เลย และรัฐบาลออกค่ายาให้ฟรีและมียาเหลืออีกมาก ที่ห้ามซื้อยานอกระบบ แต่ในระบบกลับจ่ายยากจ่ายช้าหรือกระทั่งไม่มีอยู่จริงนี้ ต้องถามว่าทำไมรัฐบาลไม่อนุญาตให้เอกชนนำเข้ากันโดยเสรี โดยให้ อย.ตรวจรับรอง แล้วก็ออกกติกาว่าถ้าแพทย์ตรวจพบและสั่งจ่ายก็ให้ซื้อได้เลย แล้วผู้ซื้อก็มาเบิกเงินจากรัฐบาล</p> <p>4. การจัดหาวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ข่าวสด ไทยรัฐ ผู้จัดการ sondhitalk)</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ส่วนวัคซีนโควิด 19 ที่ใช้ในกลุ่มผู้มีอายุ 6 เดือน-5 ปี ตอนนี้มี 2 บริษัท คือไฟเซอร์ และโมเดอร์นา อย.ได้ส่งหนังสือไปเชิญให้นำมาขึ้นทะเบียนในไทย ขณะนี้รอให้อาเอกสารมายื่น ทั้งนี้ วัคซีนที่ใช้ในเด็กจะเป็นยาดัดเดิม แต่ทำให้เจือจางลง แต่ไม่สามารถใช้วัคซีนที่มีในมือได้ ต้องเป็นของใหม่ที่มีการผสมน้ำเกลือใหม่ เบื้องต้นไฟเซอร์ในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี จะเป็นฝาซิสมพูนแดง ใช้ขนาด 1 ใน 10 ของผู้ใหญ่ โดยเด็กเล็กจะฉีดทั้งหมด 3 เข็มในเวลาห่างกัน ส่วนโมเดอร์นาจะเป็น 6 เดือนถึง 5 ปี ใช้ขนาด 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ ฉีด 2 เข็ม ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้เปลี่ยนสัญญาเกี่ยวกับไฟเซอร์ในการจัดซื้อวัคซีนเด็กแล้วเป็นเด็กกลุ่มนี้ 3 ล้านโดส ตอนนี้เหลือแค่เข้ามาขึ้นทะเบียน หากเอกสารที่นำมายื่นกับ อย.เป็นโรงงานผลิตเดิม ยาตัวเดิมก็ใช้เวลาพิจารณาไม่นานจะทราบผล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>5. มาตรการดูแลป้องกันรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย), ทวีตของ TNN</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ขอให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 เข็ม 4 ส่วนผู้รับเข็ม 4 แล้ว รู้สึกมีความเสี่ยง ต้องไปต่างประเทศ ต้องทำงานในสถานบันเทิง พบคนหมู่มาก ทำงานในห้าง งานบริการสาธารณะ ขอให้รับเข็มที่ 5 ซึ่งมีข้อมูลยืนยัน ถ้ารับเข็ม 4 ขึ้นไป ยังไม่มีป่วยหนักและเสียชีวิต ยกเว้นเป็นโรคอื่น ส่วนเรื่องแพทย์ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค หรือวัคซีน มีการเตรียมการอย่างดีและเตรียมความพร้อมแล้ว ส่วนเตียงที่เต็ม เพราะโรงพยาบาลลดเตียงโควิด 19 นำไปรักษาโรคอื่น หากจำเป็นก็ขยายได้ และยังมีระบบ CI และ รพ.สนาม ที่พร้อม</p> <p>6. สายพันธุ์ BA.4 /BA.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังช่วงวันที่ 2-8 ก.ค.65 จำนวน 570 ตัวอย่าง พบสายพันธุ์โอไมครอน BA.4/BA.5 280 ราย โดยยังพบสัดส่วนในผู้เดินทางจากต่างประเทศสูงทรงตัว 77-78% ราว 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ส่วนในประเทศไทย พื้นที่กทม.พบ BA.4/BA.5 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละสัปดาห์จาก 12%เป็น 50% 68% และ 72% ส่วนภูมิภาคค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก 6% เป็น17% และ 34% ตามลำดับ ถือว่าแพร่เร็วและจะเริ่มแซง BA.2 กับ BA.1 ส่วนเรื่องความรุนแรงนั้น ยังสรุปไม่ได้ชัดเจน แต่ข้อมูลพบว่าเจอสัดส่วนของ BA.4/BA.5 ในผู้ป่วยอาการรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงทั้งใน กทม.และภูมิภาค แต่ตัวอย่างยังมีน้อยเกินไป ต้องมีข้อมูลในระดับหลักร้อยตัวอย่างถึงจะทำให้ข้อมูลแม่นยำมากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, สยามกีฬา</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊ก สรุปว่า เชื้อไวรัสโควิดโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 สามารถแพร่ได้เร็วกว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์เดิมทุกสายพันธุ์ และเชื้อไวรัสโรคอื่นๆ ทุกชนิดในโลก โดยสามารถแพร่ต่อได้ 18.6 คน ขอให้ระมัดระวังตัว โรคระบาดใหญ่ของโควิดยังไม่จบ</p>	
<p>ประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกลำพูน และโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกพิษณุโลกของซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบ ด้านการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในสถานประกอบการ "Bubble and Seal" ระดับดีเด่น โดยใช้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>ฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- องค์การอนามัยโลก รายงานยอดผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงทั่วโลก ใกล้แตะหมื่นคน หลังยอดติดเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่วันละกว่า 300 คน และส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มเป็น 9,424 คน ขณะที่นักวิชาการมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา กล่าวเตือนว่าไวรัสฝีดาษลิงอาจระบาดอย่างถาวรในสหรัฐฯ หากรัฐบาลยังไม่กระตือรือร้นรับมือ พร้อมระบุว่า ทุกวันนี้กระบวนการตรวจหาเชื้อยังไม่ครอบคลุม อุปกรณ์ขาดแคลน และต้องใช้หลายขั้นตอนในการขออนุญาตตรวจหาเชื้อ ทั้งที่ขณะนี้ในสหรัฐฯ พบการระบาดของฝีดาษลิงอย่างน้อย 2 สายพันธุ์ที่คุณสมบัติไม่เหมือนกัน ยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 864 คน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แต่งตั้งปลัด สธ.คนใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, สำนักข่าวอิศรา, workpointtoday., sanook newtv., .innnews,ch7, hfocus, mcot, inn, tnn, pptvhd36)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. มีมติอนุมัติตามที่รมว.สธ.เสนอแต่งตั้ง นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สธ.ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นการเสนอจากปลัด สธ.ขึ้นมาตามสายงาน โดยพิจารณาจากสถานการณ์ความเหมาะสม และผลงานที่ปฏิบัติมาในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นไปตามครรลอง คิดว่าด้วยความอาวุโส ความสามารถ น่าจะนำ สธ.ให้ดำเนินการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไปด้วยประสิทธิภาพและทีมเวิร์กที่เข้มแข็ง เมื่อถามถึงแต่งตั้งนี้มองเรื่องภารกิจหลักในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ภารกิจหลักคือสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน โควิดเป็นเพียงหนึ่งในโรคระบาดที่ สธ.เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและรักษา ยังมีโรคระบาดและโรคประจำตัวอีกมากที่ สธ.จะพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight)</p> <p>-เสนอประวัติ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ หรือ หมอจิว เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2507 เป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษา ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา, อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แขนงเวชศาสตร์การเดินทางการและการท่องเที่ยว แพทยสภา, อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 63 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, อบรมหลักสูตร Public Health Emergency Response Management US-CDC สหรัฐอเมริกา และอบรมหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60</p> <p>สำหรับประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ชุมชน) ปึงบุรพ์ จ.ศรีสะเกษ, หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล (ทั่วไป) อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ, อายุรแพทย์ โรงพยาบาล (ศูนย์) สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, ผู้อำนวยการศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 7 จ.อุบลราชธานี, ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์, ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สธ., รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3, รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข), อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, กรรมการ สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และกรรมการมูลนิธิ ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์</p>	
<p>โรคลืมใบหน้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(thailandplus mcot)</p> <p>- _กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา เผยภาวะจดจำใบหน้าไม่ได้ (Prosopagnosia) เป็นภาวะบกพร่องของสมองในการรับรู้และประมวลผล อาการหลักคือ ผู้ป่วยจะจดจำใบหน้าคนไม่ได้ แม้เป็นคนที่คุณรู้จักมักคุ้นมาก่อน เช่น ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิด หากสงสัยว่ามีคนใกล้ชิดมีภาวะจดจำใบหน้าไม่ได้ หรือมีความผิดปกติด้านการมองเห็นอื่นๆ ร่วมด้วย ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที สำหรับการรักษานั้นเน้นการรักษาตามสาเหตุเป็นหลัก เช่น การผ่าตัดเลือดออกในสมองหรือเนื้องอก การให้ยาต้านอักเสบหรือฆ่าเชื้อ ในกรณีเกิดจากสาเหตุแต่กำเนิดหรือสมองเสื่อม จะเน้นรักษาตามอาการโดยการฝึกจดจำใบหน้าโดยนักกิจกรรมบำบัด เป็นต้น</p>	
<p>อสม.บัดดี้ คู่หูสู้ยาเสพติด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, thailandplus</p> <p>- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีทักษะในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ในระบบสมัครใจบำบัด ภายใต้แนวคิด “อสม.บัดดี้” กำหนดให้อสม. 1 คน เป็นเพื่อนคู่หู ดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดในชุมชน 1 คน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ช่วยหนุนเสริม ให้กำลังใจให้โอกาส คืนคนดีสู่สังคม</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- จากกรณีการโพสต์ให้ข้อมูล โดยระบุว่า พบกรดเบนโซอิกในก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆ โดยแพทย์เตือนให้เลิกกินก๋วยเตี๋ยว เพราะมีสารกันบูดเกินเกณฑ์ ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เป็นข้อมูลเมื่อปี 2550 ซึ่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการตรวจวิเคราะห์เฟ้าระวังการใช้วัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก) ในอาหารประเภทเส้นมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเฟ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว</p>	